

Deposit to earn rewards

 BTCC

Sign up and deposit to receive up to **17,500 USDT** in bonuses.
Exclusive for new users only.

Get it now

การคาดการณ์ราคา Cosmos (ATOM) ปี 2567-2573: ATOM จะกู้ คืน ATH ได้หรือไม่

<https://www.btcc.com/th-TH/academy/research-analysis/cosmos-atom-price-forecast-2024-2030-will-atom-recover-its-ath>



Cosmos ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Ethan Buchman และ Jae Kwon และได้รับการสนับสนุนจาก ICF และกลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในวงการ crypto บริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตัว ICO ในปี 2560 ตามมาด้วยการเปิดใช้งานเครือข่ายในอีกสองปีต่อมา Cosmos ประสบกับการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยแตะจุดสูงสุดที่มากกว่า 44 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2022 แต่ต่อมาก็ยอมจำนนต่อความเชื่อมั่นของตลาดที่ตกต่ำ ส่งผลให้ราคาร่วงลง แม้จะมีความพยายามที่จะฟื้นตัว แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวสู่ระดับสูงสุดในอดีตได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ Cosmos

พบแนวรับที่มั่นคงที่ระดับ 5.0 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวต้านที่จะลดลงต่อไป สิ่งนี้อาจบ่งบอกได้ว่าเหรียญถึงจุดต่ำสุดแล้ว ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการเข้าสู่ Cosmos ด้วยแนวโน้มที่ตลาดจะหันไปหาอัลท์คอยน์ นักลงทุนของ Cosmos อาจได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก ในขณะที่สภาวะตลาดค่อยๆ ดีขึ้น ผู้ที่ชื่นชอบ crypto ต่างสงสัยว่า Cosmos จะสามารถบรรลุราคา 100 ดอลลาร์หรือติดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 44 ดอลลาร์ได้หรือไม่ การคาดการณ์ราคา Cosmos ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับนักลงทุน

- [ภาพรวมคืออะไร?](#)
- [ทำนายราคาคอสมอส : วิเคราะห์ทางเทคนิค](#)
- [การวิเคราะห์ราคา #Cosmos: ATOM/USD ลดลงและรูปแบบแนวรับที่ \\$4.02](#)
- [คาดหวังอะไรจากการวิเคราะห์ราคา ATOM ต่อไป?](#)
- [ราคาคอสมอส: จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อไป?](#)
- [FAQ](#)
- [ทำนายราคาคอสมอส สิงหาคม 2567](#)
- [ทำนายราคาคอสมอส ปี 2024](#)
- [พยากรณ์ราคาคอสมอส ปี 2568-2573](#)

ภาพรวม

สกุลเงินดิจิทัล	คอสมอสโทเค็น (ATOM)
ราคา	\$4.66
มูลค่าตลาด	\$1,821,469,128
ปริมาณการซื้อขาย	\$280,639,551
อุปทานหมุนเวียน	390,930,671 อะตอม
สูงสุดตลอดกาล	\$44.47
ต่ำที่สุดที่เคยมีมา	\$1.13
สูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง	\$5.12
ต่ำสุดในรอบ 24 ชั่วโมง	\$4.02

ทำนายราคาคอสมอส : วิเคราะห์ทางเทคนิค

การทำนายราคาคอสมอส: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมตริก	ค่า
การทำนายราคา	\$4.40 (เพิ่มขึ้น 1.56%)
ความผันผวน	5.94%
SMA 50 วัน	\$6.39
RSI 14 วัน	26.01
ความรู้สึก	งุ่มง่าม

ดัชนีความกลัวและความโลภ
วันสี่เขียว
SMA 200 วัน

26 (ความกลัว)
16/30 (53%)
\$9.45

การวิเคราะห์ราคา #Cosmos: ATOM/USD ลดลงและรูปแบบแนวรับ ที่ \$4.02

การวิเคราะห์ราคา Cosmos ของเราเผยให้เห็นว่าในวันที่ 5 สิงหาคม คู่ ATOM/USD ปรับตัวลดลง และในที่สุดก็พบแนวรับที่แข็งแกร่งที่ \$4.02 หลังจากการแข็งตัวแบบไซด์เวย์เป็นเวลาสองเดือน ราคาที่ทะลุระดับต่ำกว่า 6.2 ดอลลาร์ในต้นเดือนกรกฎาคม โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 5 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหรียญจึงร่วงลงอีก และอาจวางตำแหน่งตัวเองสำหรับการพักตัวเล็กน้อย นักลงทุนและเทรดเดอร์ควรติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาโอกาสในการซื้อหรือขาย

การวิเคราะห์ราคา Cosmos: ATOM/USD ร่วงลง โดยพบแนวรับที่ \$4.02

เมื่อเร็วๆ นี้ ATOM ทะลุแนวรับที่ 5.0 ดอลลาร์หลังจากการทดสอบสองครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดหมี ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ATOM/USD ประสบปัญหาการตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันดูเหมือนว่าจะทรงตัวที่ 4.02 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะลดลงอีกก็ตาม ด้วยระดับ RSI ที่ 22 ในกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่มีการขายมากเกินไป Cosmos จึงพร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก นักลงทุนควรติดตามสัญญาณการฟื้นตัวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ระมัดระวังแรงกดดันด้านราคาของ ATOM ที่ลดลงอีก ในตลาดที่มีความผันผวนนี้ โอกาสในการกลับตัวอาจเกิดขึ้น แต่การประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ

ราคาคอสมอสลดลง: ATOM/USD พบแนวรับที่ \$4.02

ตามการวิเคราะห์ราคา Cosmos ของเราในวันที่ 5 สิงหาคม เหรียญได้ตกลงไปที่ \$4.02 ซึ่งพบแนวรับที่สำคัญ หลังจากรวมค่าไซด์เวย์เป็นเวลาสองเดือน กราฟทะลุระดับต่ำกว่า \$6.2 ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและผ่านจุดต่ำสุดที่ระดับ \$5 อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดในปัจจุบันได้ผลักดันให้ราคาลดลง และตอนนี้อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวเล็กน้อย

คาดหวังอะไรจากการวิเคราะห์ราคา ATOM ต่อไป?

Cosmos อาจประสบกับช่วงการแข็งตัวด้านข้างก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยที่ระดับ \$4.29 อาจเป็นจุดต่ำสุด

ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ตามตัวบ่งชี้กรอบเวลาที่มีขนาดใหญ่กว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ Cosmos จะประสบกับความเคลื่อนไหวขาลงเพิ่มเติม ระวังความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น

ราคา Cosmos: จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อไป?

ขณะนี้ Cosmos เผชิญกับความรู้สึกเชิงลบ โดยร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญไปที่ระดับ \$4.027 ตามด้วยการถอยกลับเล็กน้อย แม้ว่าความแข็งแกร่งของหมีจะทำให้ราคาลดลง แต่สินทรัพย์ก็ค้นพบแนวรับที่ระดับเหล่านี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงระยะการฟื้นตัว นักลงทุนและเทรดเดอร์ต่างก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะที่ Cosmos เตรียมการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นจากความพ่ายแพ้ชั่วคราวนี้

FAQ

Cosmos น่าลงทุนมั๊ย?

Cosmos เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ชาญฉลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแผนงานในอนาคตที่มีอนาคต โทเค็น ATOM มีความสำคัญต่อระบบนิเวศบล็อกเชนของ Cosmos ขับเคลื่อนเครือข่ายและแสดงศักยภาพในการฟื้นตัวในอนาคต แต่จำไว้ว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบและความรอบคอบ Cosmos และโทเค็น ATOM อาจช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ ติดตามข่าวสาร กระจายการลงทุนของคุณ และเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยธรรมชาติของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ทำไม Cosmos ถึงล้ม?

Cosmos ลงเนื่องจากความเชื่อมั่นในปัจจุบันและสถานะของตลาดซึ่งเป็นภาวะหมี โดยรวมแล้ว แพลตฟอร์ม Cosmos ได้ดำเนินการอัปเดตหลายอย่าง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ค่อนข้างดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ราคาฟื้นตัว โครงสร้างของตลาดจำเป็นต้องพลิกกลับเป็นภาวะกระทิงและภาวะกระทิงจำเป็นต้องได้รับการยืนยัน

Cosmos จะหายมั๊ย?

Cosmos พร้อมที่จะฟื้นตัวภายในสิ้นปี โดยคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 37 ดอลลาร์ภายในปี 2568 และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 53 ดอลลาร์ภายในปี 2569 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแนวโน้มราคาในอนาคตของ Cosmos มีคำตอบอยู่ที่นี้ ซึ่งเผยให้เห็นแนวโน้มเชิงบวกสำหรับสกุลเงินดิจิทัลนี้

Cosmos จะถึง \$10 หรือไม่?

Cardano มีศักยภาพที่จะไปถึง 10 ดอลลาร์ในปีนี้ ด้วยความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวก การกลับไปสู่ระดับนั้นจึงเป็นไปได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนและนักเทรดต่างก็คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ Cardano กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ยอดนิยมในตลาด crypto

Cosmos จะถึง \$50 หรือไม่?

จากแนวโน้มในอดีตและโมเดลการกำหนดราคาเชิงคาดการณ์ของเรา Cosmos อาจมีมูลค่าถึง 50 ดอลลาร์ภายในปี 2569 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Cosmos จะต้องทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 44 ดอลลาร์ และเผชิญกับแนวต้านที่สำคัญ การเอาชนะความท้าทายนี้จะต้องอาศัยแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้การเดินทางไปสู่ระดับ 50 ดอลลาร์ทั้งนำขึ้นและทำหายสำหรับนักลงทุน คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของ Cosmos และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคามีคำตอบอยู่ที่นี้

Cosmos จะถึง \$100 หรือไม่?

การแตะระดับสูงสุดตลอดกาลของ Cosmos ที่ 44 ดอลลาร์อีกครั้งจะต้องอาศัยโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมาก แม้ว่าจะสามารถทำได้ แต่การเคลื่อนไหวขาขึ้นนี้อาจเผชิญกับการต่อต้านอย่างมากจากนักลงทุนในช่วงแรกที่ต้องการหาจุดคุ้มทุนและผู้ซื้อรายใหม่ที่ต้องการลือผลกำไร คำถามที่พบบ่อยจะตอบข้อสงสัยทั่วไปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาของ Cosmos ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ฝ่าฟันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจโดยมีข้อมูลรอบด้านในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีพลวัตเช่นนี้

คอสมอสมีอนาคตที่ดิระยะยาวไหม?

คอสมอสถือว่ามีสัญญาในระยะยาว การอัปเดตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโต ทำให้สถานะของบริษัทแข็งแกร่งในตลาด crypto ด้วยฐานนักลงทุนที่ทุ่มเทซึ่งยังคงมั่นใจในระบบนิเวศและสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่อง Cosmos จึงเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืน ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสนับสนุนชุมชนที่แข็งแกร่งถือเป็นางดีสำหรับอนาคต

ข่าว/ความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับคอสมอส

Cosmos กำลังบุกเบิก VPN แบบกระจายอำนาจของ ATOM ซึ่งนำเสนอความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระดับใหม่ ขณะนี้ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการ VPN ด้วยโทเคน \$ATOM นอกจากนี้ Cosmos เพิ่งเปิดตัว SDK ที่ได้รับการปรับปรุง 0.50 สำหรับการพัฒนาล็อกเชน ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในสาขานี้

สำรวจการอัปเดตและคำถามที่พบบ่อยล่าสุดของ Cosmos เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ทำนายราคา Cosmos สิงหาคม 2567

Cosmos ประสบกับการลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากจุดสูงสุด ทำให้ไม่น่าจะมีการติดตัวอย่างมีนัยสำคัญในทันที อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ตลาดคาดการณ์ว่า ATOM/USD จะฟื้นตัว โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในปัจจุบันที่ 4.02 ดอลลาร์ แนวโน้มในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดกระทิงเล็กน้อย เมื่อเดือนสิงหาคมใกล้จะถึงจุดสิ้นสุด ความคาดหวังที่สูงสำหรับ Cosmos ที่จะทะลุระดับ 6.2 ดอลลาร์ และอาจทดสอบระดับเหล่านั้นอีกครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

ทำนายราคา Cosmos ปี 2024

หลังจากการอนุมัติล่าสุดของ ETH ETF ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้กลับมาเป็นขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สมมติว่าสภาพเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีเสถียรภาพ Cosmos ก็พร้อมที่จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาจะติดตัวขึ้นเหนือ 11.4 ดอลลาร์ โดยมีการทดสอบอีกครั้งที่ 14.5 ดอลลาร์ ในกรณีที่มีการยืนยันการวิ่งขึ้นราคาของโทเค็นดั้งเดิมของ Cosmos ซึ่งก็คืออะตอม คาดว่าจะเกินเกณฑ์เหล่านี้ นักลงทุนกำลังจับตาตัวอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสกลับตัว โดย Cosmos กลายเป็นผู้เล่นหลักในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล คอยติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังพัฒนานี้ในตลาด crypto

พยากรณ์ราคา Cosmos ปี 2568-2573

ปี	ศักราชต่ำ (\$)	ราคาเฉลี่ย (\$)	ศักราชสูง (\$)
2025	7.58	22.25	37.50
2026	9.90	31.85	53.8
2027	12.20	16.75	21.30
2028	10.40	14.42	18.45
2029	11.94	43.17	74.40
2030	15.32	59.76	104.2

ทำนายราคา Cosmos ปี 2568

สมมติว่าการปรับปรุงโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่องและการเริ่มตลาดกระทิงภายในปี 2568 Cosmos ก็พร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ช่วงเวลานี้สอดคล้องกับการลดลงครั้งหนึ่งของ Bitcoin ในรอบหกเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่า Cosmos อาจมีราคาสูงขึ้นไปถึง 37 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ร้าย สินทรัพย์อาจเผชิญกับการลดลงอย่างมากเป็น 7.58 ดอลลาร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนที่สำคัญ การคาดการณ์ราคา Cosmos ของเราในปี 2568-2573 พิจารณาความเป็นไปได้เหล่านี้ โดยนำเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความ

เคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นภายในกรอบเวลานี้

ทำนายราคา Cosmos ปี 2569

ราคา Cosmos มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2569 โดยการคาดการณ์ระบุว่าราคาจะสูงถึงประมาณ 53 ดอลลาร์ต่อปี และต่ำสุดต่อปีที่ 9.90 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไว้นี้อาจกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนในช่วงแรกตั้งเป้าที่จะใช้ประโยชน์จากผลกำไรของตน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ 31.9 ดอลลาร์ คอยติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นนี้ในขณะที่ยังคงได้รับแรงผลักดันในตลาด นักลงทุนและเทรดเดอร์ควรจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาของ Cosmos อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพวกเขามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สำคัญในปีต่อไป

ทำนายราคา Cosmos ปี 2570

เมื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านการขายที่รุนแรงในปี 2569 คาดว่า Cosmos จะประสบกับภาวะถดถอยที่สำคัญในปี 2570 ซึ่งอาจแตะระดับสูงสุดเพียง 22.40 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของระดับแนวรับเล็กน้อยเป็นประมาณ \$10 ทำให้เกิดความหวังอันริบหรี่ ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า Cosmos สามารถรักษาเสถียรภาพภายในช่วงนี้ได้ นักลงทุนควรติดตามระดับสำคัญเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ในขณะที่พวกเขาประเมินศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัลในการฟื้นตัวในปีหน้า

ทำนายราคา Cosmos ปี 2571

ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2028 แนวโน้มขาลงอาจยังคงมีอยู่ ซึ่งส่งผลต่อราคาในตลาด คาดการณ์ว่า Cosmos จะยังคงแนวโน้มขาลง โดยราคาเฉลี่ยจะผันผวนระหว่าง 14 ถึง 15 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาอาจแตะระดับสูงสุดต่อปีที่ประมาณ 19 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงระดับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นในปีต่อไป สํารวจการคาดการณ์ราคาของ Cosmos สำหรับปี 2025-2030 เพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

ทำนายราคา Cosmos ปี 2029

การทำนายปี 2029 ของ Cosmos ดูมีแนวโน้มดี โดยบ่งชี้ว่าอาจมีการทะลุผ่านจากระดับสูงสุดในปี 2026 ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ราคาปัจจุบันที่ 73.20 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับตลาดที่รักษาแนวโน้มและวงจรในอดีต นักลงทุนควรติดตามผลการดำเนินงานของ Cosmos อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณารูปแบบภาวะกระทิงและภาวะหมีในอดีต เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของ Cosmos เพื่อโอกาสในการทำกำไรจากการเติบโตที่คาดการณ์ไว้

คอสมอส (ATOM) ทำนายราคาปี 2030

คาดว่ามูลค่าของ Cosmos จะเพิ่มขึ้น โดยอาจถึงจุดสูงสุดในปี 2566 ที่ 107.11 ดอลลาร์ และอาจต่ำสุดที่ 15.90 ดอลลาร์ การพัฒนาที่สำคัญและการนำไปใช้ในวงกว้างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตนี้ การคาดการณ์ราคา ระยะยาวของ Cosmos ในช่วงปี 2568 ถึง 2573 ขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอยและการใช้งาน ทำให้เป็นเหรียญที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลกำไรระยะยาว